



รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
เลขรับ ๒๒ ก.ย. ๕๕  
วันที่ .....  
เวลา ๑๐.๒๐

สำนักนโยบายและแผน  
เลขรับ ๓๕๐๘/๕๕  
วันที่ ๒๕ ก.ย. ๕๕  
เวลา ๑๐.๑๗ น.

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นายองอาจ ฤทธิพลเดช)

ที่ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานของที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ตามที่สำนักนโยบายและแผน ได้มีหนังสือแจ้งเรื่อง กำหนดส่งรายงานผลการดำเนินงานของข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามแนวทางการพิจารณาให้คะแนนเชิงคุณภาพการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยให้รายงานตามแบบฟอร์ม นผ. ๒๑-๑๐๓ และจะรายงานผลการดำเนินการแต่ละรอบที่ครบกำหนด และระบุถึงหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงานของรัฐสภาร่วมกัน ดำเนินการ และเกิดประโยชน์ชัดเจนแก่องค์กร รวมทั้ง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ การติดตามผลต่อ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด (รอบ ๑๒ เดือน) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ ได้ดำเนินการจัดทำผลงานเชิงคุณภาพ เรื่อง “การศึกษากฎหมาย หรือข้อกำหนด ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นสำนักงานสีเขียว” ทั้งนี้ ขอรายงานผลการดำเนินงานฯ จำนวน ๑ เล่ม พร้อมทั้ง ประกาศ หรือมาตรการ รวมทั้ง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ การติดตามผลฯ ในรอบกำหนด ๑๒ เดือน ตามแบบฟอร์ม นผ. ๒๑-๑๐๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายองอาจ ฤทธิพลเดช)  
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

เห็นชอบ/สั่ง น. โยมาชทลทจน  
อภิลินดา

ว่าที่ร้อยตำรวจตรี

(อาพัทธ์ สุขะนันท์)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รักษาการแทน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๕

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อประเมินผลงานเชิงคุณภาพ  
 เรื่อง : การศึกษากฎหมาย หรือข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทาง  
 ในการพัฒนาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นสำนักงานสีเขียว  
 ชื่อ นายองอาจ ฤทธิพลเดช ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข
<p>๑. ศึกษากฎหมาย และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสำนักงานสีเขียวในเชิงวิชาการอย่างเป็นระบบ โดยผู้จัดทำเอกสารวิชาการศึกษากฎหมายภายในประเทศและข้อกำหนดต่างๆ ของรัฐสภา และศึกษากฎหมายระหว่างประเทศและแนวปฏิบัติของต่างประเทศในการพัฒนาสำนักงานสีเขียว</p>	<p>รายงานผลการศึกษากฎหมายภายในประเทศ และข้อกำหนดต่าง ๆ ของรัฐสภาที่เกี่ยวกับการพัฒนาสำนักงานสีเขียว</p>	
<p>๒. ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และรายงานความคืบหน้าของงานศึกษาระหว่างผู้จัดทำเอกสารวิชาการอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>รายงานผลการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศและแนวปฏิบัติของต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม</p>	

แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข
<p>๓. ผู้จัดทำเอกสารวิชาการ รวบรวมผลการศึกษาและข้อเสนอแนะของตนเองและของข้าราชการ เพื่อนำมาพิจารณาข่างานนโยบายสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือระเบียบรัฐสภาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสำนักงานสีเขียว</p>	<p>มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงให้กับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร</p>	
<p>๔. ศึกษากฎหมาย หรือข้อกำหนดสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-เปรียบเทียบ กฎหมายสิ่งแวดล้อม หรือข้อกำหนด</li> <li>- ยกร่างมาตรการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<p>-ได้ศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม หรือมีมาตรการให้บุคคลได้ปฏิบัติตามเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการขับเคลื่อนให้สำนักงานสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว</p> <p>-เปรียบเทียบกฎหมาย</p> <p>-ร่างประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง “มาตรการคุ้มครองสุขภาพสำหรับผู้ไม่สูบบุหรี่และจัดเขตสูบบุหรี่ เป็นการเฉพาะ”</p>	
<p>๕. จัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง การศึกษากฎหมาย หรือข้อกำหนดสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)</p>	<p>ตัวเล่มรายงาน/ มีข้อกำหนด /กฎระเบียบ/มาตรการ/การติดตาม/ออกมาเพื่อใช้บังคับ หรือให้ปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสำนักงานให้เข้าสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)</p>	

หมายเหตุ : ผลผลิต/ ผลลัพธ์ ได้แก่ ตัวเล่มการศึกษากฎหมาย หรือข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นสำนักงานสีเขียว จะเกี่ยวข้องกับการดำเนินการให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)



# การศึกษากฎหมาย และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำข้อเสนอในการพัฒนา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นายองอาจ ฤทธิพลเดช  
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย



## คำนำ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ดำเนินการตามนโยบายของประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายชวน หลีกภัย) โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าสู่เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่จะช่วยส่งเสริมให้สำนักงานมีความพร้อมที่เข้าสู่สำนักงานสีเขียวได้ ต้องมีการศึกษากฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็น ภู ระเบียบ ให้ปฏิบัติในพื้นที่อาคารที่กำลังเข้าสู่สภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ ตลอดจนลดปัญหามลพิษที่จะเกิดขึ้นจากการใช้อาคารรัฐสภาในอนาคต ภายใต้กรอบตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green OfficeX)

เอกสารวิชาการ เรื่อง “การศึกษากฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีข้อเสนอ เกี่ยวกับการจัดทำประกาศหรือมาตรการที่เป็นข้อกำหนดให้ส่วนรวมได้ปฏิบัติ และเป็นแนวทางในการพัฒนา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อรองรับการประเมิน สำนักงานสีเขียว (Green Office) ในอนาคต อันจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสำนักงานเลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎรให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้รับบริการและสาธารณชนทั่วไป

นายองอาจ ฤทธิพลเดช

กันยายน ๒๕๖๕

## สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ หลักวิชาการ และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง	๕
บทที่ ๓ การดำเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการเป็นสำนักงานสีเขียว	๑๘
บทที่ ๔ ผลการศึกษา	๓๕
บทที่ ๕ ข้อเสนอแนะ	๔๑

การติดตามผลการดำเนินการของบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา

บรรณานุกรม

# บทนำ

## บทที่ ๑

### หลักการและเหตุผล/ความสำคัญ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับอาคารสีเขียวและสำนักงานสีเขียวภายใต้เกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖ หมวด ดังนี้

หมวด ๑ การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม การมีคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก แผนงาน โครงการที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน และการทบทวนฝ่ายบริหาร

หมวด ๒ การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก ได้แก่ การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ และการรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่บุคลากร

หมวด ๓ การใช้ทรัพยากรและพลังงาน ได้แก่ การใช้น้ำ การใช้พลังงาน การใช้ทรัพยากรอื่นๆ การประชุมและการจัดนิทรรศการ

หมวด ๔ การจัดการของเสีย ได้แก่ การจัดการขยะ และการจัดการน้ำเสีย

หมวด ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ได้แก่ อากาศในสำนักงาน เช่น การกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ แสงในสำนักงาน เสียง ความน่าอยู่ และการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การเกิดอัคคีภัย

หมวด ๖ การจัดซื้อและจัดจ้าง ได้แก่ การจัดซื้อสินค้า การจัดจ้าง

การดำเนินงานขับเคลื่อนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นั้น มีเกณฑ์ของการขับเคลื่อนให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสู่การเป็นสำนักงานสีเขียวที่สำคัญ อาทิ การใช้ทรัพยากรและพลังงาน การจัดการของเสีย การจัดซื้อ จัดจ้าง ตลอดจนมีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ทั้งนี้ มิติของการบริหารจัดการ และทิศทางของการขับเคลื่อนในภาพรวมทั้งหมด นั้น กระบวนการที่จะเป็นฐานข้อมูลหรือเป็นสถิติจะมีกรอบหรือทิศทางของการดำเนินงานที่จะส่งเสริมการขับเคลื่อนของทุกหน่วยในวงกว้างของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นั้น จะประกอบไปด้วยความปลอดภัยของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และบุคคลในวงงานของรัฐสภา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมภายในสำนักงาน ทั้งนี้ ในส่วนของการส่งเสริม และสนับสนุน เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นสำนักงานสีเขียวได้ ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงสิ่งแวดล้อม

มิติที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความพร้อมที่จะเป็นสำนักงานสีเขียวอย่างเต็มรูปแบบ จำเป็นต้องมีการวางระบบ หรือฐานการศึกษาข้อมูลด้านกฎหมายหรือข้อกำหนดที่จะประกาศ หรือมีมาตรการที่สามารถบังคับใช้ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดพร้อมมีการ

ติดตามและประเมินผลให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อมภายในของสำนักงานที่มีผลทางกฎหมายให้ได้ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือมาตรการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรลุเป้าหมายของการก้าวสู่การเป็นสำนักงานสีเขียวในอนาคต

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความพยายามในการกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมนโยบายสิ่งแวดล้อม คือให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อเป้าหมายและมาตรการที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยให้กับสมาชิกรัฐสภา และข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และบุคคลในวงงานของรัฐสภาอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะคำนึงถึงความปลอดภัยที่อาจเกิดอัคคีภัย จึงได้มีแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีพื้นที่บางส่วนที่มีแผนริเริ่มการควบคุมมลพิษทางอากาศ อาทิ การควบคุมควันไอเสียจากรถยนต์ เช่น มีการติดป้ายดับเครื่องยนต์ และมีการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ โดยมีการติดสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ สัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ และมีเขตปลอดบุหรี่ที่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญที่อยู่บริเวณทางเข้า - ออก สถานที่ที่มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และมีพื้นที่บางส่วนมีการสูบบุหรี่อยู่ในบริเวณที่กระทบต่อพื้นที่ส่วนรวม

ดังนั้น จึงได้กำหนด “มาตรการคุ้มครองสุขภาพสำหรับผู้ไม่สูบบุหรี่ และจัดเขตปลอดบุหรี่เป็นการเฉพาะ” เพื่อให้สำนักงานได้ดำเนินงานเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสมาชิกรัฐสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในกรอบของประเด็นตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว จึงได้จัดทำรายงานการศึกษากฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำข้อเสนอในการพัฒนาสำนักงานสีเขียวพร้อมข้อเสนอแนะ” เพื่อเป็นแนวทางในการขอรับการประเมินเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ต่อไป

### วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นสำนักงานสีเขียวที่มีฐานจากงานวิชาการรองรับโดยจัดทำเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือข้อเสนอแนะในการยกร่างระเบียบรัฐสภาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสำนักงานสีเขียวตามความเหมาะสม

### ขอบเขตการดำเนินงาน

๑. ศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสำนักงานสีเขียวในเชิงวิชาการอย่างเป็นระบบทั้งกฎหมายภายในประเทศและข้อกำหนดต่างๆ ของรัฐสภาเพื่อพัฒนาสำนักงานสีเขียว โดยในส่วนของกฎหมายภายในประเทศจะเน้นเฉพาะกฎหมายสำคัญจากบัญชีกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสำนักงานสีเขียว

๒. ศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ แนวปฏิบัติของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสำนักงานสีเขียว โดยให้ความสำคัญกับกฎหมายระหว่างประเทศที่เป็นสากลหรือที่มีประเทศไทยเป็นภาคี ส่วนแนวปฏิบัติของต่างประเทศให้เน้นแนวปฏิบัติที่สามารถเทียบเคียงกับการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้



## แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินการ

๑. ศึกษารวบรวมกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสำนักงานสีเขียวในเชิงวิชาการอย่างเป็นระบบทั้งกฎหมายภายในประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ และข้อกำหนดต่าง ๆ ของรัฐสภา เพื่อพัฒนาสำนักงานสีเขียว
๒. เปรียบเทียบกฎหมายสิ่งแวดล้อมหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
๓. ประชุมเพื่อปรึกษาหารือและรายงานความคืบหน้าต่อหัวหน้าส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง
๔. จัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง การศึกษากฎหมายหรือข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นสำนักงานสีเขียว
๕. จัดทำประกาศ หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำข้อเสนอในการพัฒนาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นสำนักงานสีเขียว
๖. ติดตามประเมินผลการดำเนินการและจัดทำรายงานผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เสนอเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

## ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนกันยายน ๒๕๖๕ รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน

## ผลผลิต

๑. เอกสารวิชาการ เรื่อง “รายงานการศึกษากฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำข้อเสนอในการพัฒนาสำนักงานสีเขียวพร้อมข้อเสนอแนะ”
๒. ประกาศ หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำข้อเสนอในการพัฒนาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นสำนักงานสีเขียว

## ผลลัพธ์

๑. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน เพื่อยกร่างระเบียบรัฐสภาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
๒. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีแนวทางการพัฒนาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นสำนักงานสีเขียวที่มีฐานวิชาการรองรับ
๓. เอกสารทางวิชาการใช้ประกอบผลการรายงานการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบายสำคัญ/เร่งด่วนของผู้บริหารของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

**ตัวชี้วัด**

๑. รายงานการศึกษากฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำข้อเสนอในการพัฒนาแนะเพื่อจัดทำข้อเสนอในการพัฒนาสำนักงานสีเขียวหรือข้อเสนอแนะ จำนวน ๑ เล่ม

๒. ประกาศ หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำข้อเสนอในการพัฒนาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นสำนักงานสีเขียว จำนวน ๑ ฉบับ

**ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

๑. ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และข้อเสนอแนะในการยกร่างระเบียบรัฐสภาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสำนักงานสีเขียวตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นสำนักงานสีเขียวที่มีฐานจากงานวิชาการรองรับ

๒. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีแนวทางก้าวไปสู่ความสำเร็จในการเป็นสำนักงานสีเขียวต่อไปในอนาคต

๓. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับแก่ผู้รับบริการและสาธารณชนทั่วไป